

ข่าวที่ 35 / วันที่ 23 ธันวาคม 2558

กรมการขนส่งทางบก เพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่งกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังตรวจสอบพบพฤติกรรมขับรถโดยประมาท พร้อมส่งตัวพนักงานขับรถดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่บ้านปางแพน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และผู้บาดเจ็บจำนวน 11 ราย พบว่าเป็นการขับรถโดยประมาท เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นถนน 2 เลน ไหล่ทางแคบและเป็นช่วงทางลงเขาระยะทางยาว 4 กิโลเมตร ซึ่งผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุมรถ แต่ผู้ขับขี่ขับรถมาด้วยความเร็วสูงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้และเฉี่ยวชนรถยนต์คันอื่น ก่อนพุ่งตกลงข้างทาง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ขับขี่ขับรถด้วยความประมาทขาดความระมัดระวังจนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของประเทศ กรมการขนส่งทางบก จึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งขั้นเด็ดขาดทันที ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของนายสมพร บัวหลวง ซึ่งถือใบอนุญาตผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 เลขที่ 3ขม.0025/2553 สิ้นอายุวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พร้อมส่งตัวเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วย ส่วนผู้ประกอบการขนส่งนั้น ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เนื่องจากกระทำผิดข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งกรณีไม่ควบคุมกำกับ ดูแลให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จนเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะติดตามกำกับติดตามการเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจเข้มทั้งพนักงานขับรถและสภาพตัวรถ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการตรวจสอบพฤติกรรมขับรถของพนักงานขับรถในสังกัดอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พนักงานขับรถจะต้องได้รับการพักผ่อนเพียงพอ กรณีที่ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินทาง ต้องใช้ผู้ขับรถต้องมีความชำนาญในเส้นทาง และเข้าตรวจในจุดตรวจของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ หากพบผู้ขับรถใช้ความเร็วหรือขับรถโดยประมาทลงโทษหนักทุกราย หรือหากพบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที และจะถูกส่งตัวเข้าดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี และอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเช่นเดียวกับกรณีอุบัติเหตุที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดังกล่าว

เพ็ญพิชชา/ข่าว/พิมพ์ (23 ธ.ค. 58)